

# เฟดเอ็กซ์จัดกิจกรรม FedEx Cares พัฒนาคุณภาพ ศูนย์การเรียนรู้ในไทย



กรุงเทพฯ (6 กันยายน 2562) – เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อบูรณะห้องสมุดและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัชยาศัยเด็กข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการเพื่อสังคม “เฟดเอ็กซ์ แคร์ส” (FedEx Cares)

อาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์กว่า 40 คนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันทาสีห้องสมุดและห้องเรียน ร่วมบริจาคหนังสือ และเงินสำหรับจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน อาทิเช่น เต้าประกอบอาหารในโรงอาหารนักเรียนและ

ถังขยะรีไซเคิล เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสังคมระดับนานาชาติ “เฟดเอ็กซ์ แคร์ส” (FedEx Cares) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานจากเฟดเอ็กซ์ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนของพวกเขา

โครงการเฟดเอ็กซ์ แคร์ส เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเฟดเอ็กซ์ทั่วโลกได้ร่วมอุทิศตนเพื่อพัฒนาชุมชน โดยดำเนินงานตามความมุ่งมั่นของเฟดเอ็กซ์ ที่ต้องการเชื่อมต่อและสร้างโอกาสให้แก่ผู้คนทั่วโลก ทั้งนี้โครงการ “เฟดเอ็กซ์ แคร์ส 50 ในปี 50” (FedEx Cares 50 by 50) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้คนจำนวน 50 ล้านคนทั่วโลก ภายในระยะเวลาการดำเนินงานปีที่ 50 ของบริษัท ซึ่งจะครบรอบในปี พ.ศ.2566

#####

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด[1] .

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่างๆทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่มและบริหารจัดการด้วยความร่วมมือภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความนิยมไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความนิยมไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 450,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยืดหยุ่นและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน “อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด” ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: [about.fedex.com](http://about.fedex.com)

สามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ของเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ได้ทางเว็บไซต์

<http://about.fedex.com/newsroom/asia-english>.